

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG LẠNG SƠN GÓP PHẦN XÂY DỰNG LẠNG SƠN THÀNH CỰC TĂNG TRƯỞNG PHÍA BẮC

P.V

Những năm qua, thông qua hoạt động kiểm định, giám định, Trung tâm đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư và các chủ thể tham gia dự án; đồng thời kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm trong việc tuân thủ hồ sơ thiết kế được duyệt, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng và các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Qua đó, chất lượng công trình từng bước được nâng lên, hạn chế thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và xã hội.

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ được giao và yêu cầu thực tiễn, đơn vị đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng xây dựng nền nếp làm việc khoa học, công khai, minh bạch và hiệu quả. Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức, người lao động được quan tâm thường xuyên, gắn với yêu cầu chuẩn hóa trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Năm 2025, Trung tâm đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử, sử dụng chữ ký số, góp phần cải tiến quy trình làm việc, giảm thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả công việc. Năng lực quản lý, lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt cũng được nâng cao thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trong năm 2025 và 3 tháng đầu 2026, Trung tâm đã hoàn thành kế hoạch được giao cả năm về thu ngân sách cũng như thu hoạt động sự nghiệp. Cụ thể, Trung tâm đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng 53 công trình; kiểm tra, kiểm định chất lượng 4 công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng năm 2025 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định

số 1753/QĐ-UBND ngày 4/8/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn; kiểm định 8 công trình của các chủ đầu tư khác; thực hiện giám định tư pháp 8 sự vụ; giám sát 10 công trình mới; thẩm tra 6 công trình; thí nghiệm 41 công trình. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu kỹ thuật cao nhưng đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Năm 2026, Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra kiểm định, giám định theo trung cầu của các cơ quan tư pháp, cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, chủ sở hữu và cá nhân có nhu cầu trên địa bàn toàn tỉnh. Tập trung mọi nguồn lực, bố trí thời gian, phối hợp với Đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng, thực hiện công tác kiểm tra, kiểm định theo kế hoạch ngay từ những tháng đầu năm. Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra kiểm định các dự án, công trình theo kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và khách quan, đúng nội dung được giao cũng như đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng. Cố gắng tìm kiếm, khai thác việc làm và làm tốt công tác tư vấn

xây dựng để tạo công việc làm cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng. Thực hiện đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cho viên chức, người lao động của Trung tâm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Có được những kết quả đó là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo ngành và chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm phát huy vai trò, nhiệm vụ. Đặc biệt, Trung tâm đã được đầu tư cơ sở vật chất thông qua Dự án Tăng cường năng lực kiểm định công trình xây dựng Lạng Sơn và vùng Đông Bắc Bộ theo Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 và Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh dự án. Đây là nền tảng quan trọng giúp đơn vị nâng cao năng lực chuyên môn, từng bước hiện đại hóa hoạt động kiểm định, giám định, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng tỉnh Lạng Sơn trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. ■



Kiểm tra, kiểm định chất lượng công trình xây dựng: Nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B